



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กำหนดให้ ดำเนินการรับสมัครบุคคลฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงลำดับคะแนนสูงลงมาตามลำดับ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

บัญชีผลการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่าน

การเลือกสรร

๔ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเลือกสรร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร รายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศข้างต้น มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้นำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นรายงานตัว ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละหน่วยงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมชาย เจริญอำนวยสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (หน่วยงาน)

ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์คนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๔	นายอภิเชษฐ ศุภสุข	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว
๒	๐๑๑	นายสุรพงศ์ เลี่ยนยงค์	เพื่อทำสัญญาจ้าง พร้อมปฏิบัติงาน
๓	๐๔๐	นายสิทธิพงศ์ พรหมเจริญ	ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สถานที่สมัคร
๔	๐๐๔	นายเกริกฤทธิ์ ปัทม	
๕	๐๓๒	นางสาวชไมพร สุวรรณไตรย์	
๖	๐๐๗	นางสิรินธรญา จำปารักษ์	
๗	๐๒๐	นางสุปรียา ทวีพัฒน์	

๑๓/๕๕๙